



การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง



เทศบาลตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

การปลุกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

นายสอน อินแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มีการมอบนโยบาย No gift policy ตามประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านกลางใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อเน้นย้ำให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน/ ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้น ได้ถ่ายทอดเพื่อเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy โดยประกาศแจ้งเวียนให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศ No Gift Policy ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

๑.การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย (No Gift Policy) ลงหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกลาง <http://www.banklanglp.go.th> (จำนวน ๒ ฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านกลางใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีหลักสำคัญ คือ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทุกระดับชั้น จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม



๒.การแจ้งเวียนเป็นหนังสือภายในให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย (No Gift Policy) โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกส่วน มีหน้าที่กำกับดูแล และแนะนำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายโดยเคร่งครัด หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้รายงานผู้บริหารทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของพฤติการณ์ต่อไป



๓.การประชุมหัวหน้าส่วนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน

ผู้บริหารมอบนโยบายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ประจำทุกเดือน แจ้งกำชับให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งถือเป็นที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ต้องประพฤติปฏิบัติตนแบบอย่าง และกำกับดูแล เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา



๔.จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายสอน อินแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,การมอบนโยบาย No gift policy ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านกลางใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

